



คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์คณิง ภาไชย

ปริญญาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการ

และรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ และโล่กิตติการ

ศาสตราจารย์คณิง ภาไชย สำเร็จการศึกษาระดับศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สำเร็จการศึกษาทางวิชาชีพเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันด้านกฎหมาย ในประเทศสหราชอาณาจักรอีกด้วย

ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เริ่มเข้ารับราชการในกรมอัยการ และต่อมาได้ย้ายโอนไปรับราชการต่างกระทรวงตามตำแหน่งหน้าที่ที่มีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยได้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญ ๆ ๓ ครั้ง โดยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐ นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ในงานครบรอบ ๒๐ ปี ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้รับรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์ ในฐานะนักกฎหมายดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๔

ศาสตราจารย์คณิง ภาไชย เป็นปูชนียบุคคลด้านกฎหมายที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ ศิษย์ และบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความเป็นผู้รอบรู้ และเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประกอบกับคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดำรงตนอย่างเคร่งครัดในคุณธรรมและจริยธรรม เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมอันสูงยิ่งต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ จึงเป็นที่กล่าวขวัญถึงความมีจิตใจอันงดงาม มีความอ่อนโยน และความเป็นสุภาพบุรุษที่สมควรเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการเพื่อตอบสนองคุณของประเทศชาติด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ แล้ว ศาสตราจารย์คณิง ภาไชย ยังได้ทำหน้าที่เป็น “ครู” สอนวิชากฎหมาย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ วิชาชีพด้านกฎหมาย รวมถึงจรรยาบรรณของนักกฎหมายที่พึงมีต่อวิชาชีพ ให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาตราบจนปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาคือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และนอกจากงานสอนที่กล่าวมาแล้ว ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันศาสตราจารย์คณิ่ง ฤไชย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทที่ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย และปฏิบัติงานราชการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาทิ งานร่างกฎหมาย บริหารงานกฎหมาย บริหารงานบุคคล บริหารการศึกษา และงานบริการสังคมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย

ในขณะที่ศาสตราจารย์คณิ่ง ฤไชย เข้าดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ต่อมาดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่านได้ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางด้านการบริหารและการจัดการด้านการศึกษา การบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการทางด้านอื่น ๆ จนทำให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา

ศาสตราจารย์คณิ่ง ฤไชย ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมในระดับประเทศ โดยได้เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการวิชาชีพด้านกฎหมายให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับงานบริหารด้านต่าง ๆ จนเป็นผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของ ผู้ทรงคุณวุฒิและสาธารณชนโดยทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถและคุณงามความดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ) และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ มอบรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ และโล่กิตติการ แก่ ศาสตราจารย์ คณิ่ง ฤไชย ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
